

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่น ๆ  
ในคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘  
วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

เรื่องที่พิจารณา

พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียน  
คลองจั่น จำกัด ในระหว่างกระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการลูกหนี้

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์  
เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ในระหว่างกระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ โดยเชิญผู้แทนจาก  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงินและคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด มาร่วมประชุม  
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

นางสาวกรรณิกา อ้นกะพู รองประธานกรรมการบริหารผู้จัดทำแผนคณะกรรมการ  
ดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ได้ให้ข้อมูลความคืบหน้าถึงผลการดำเนินการจัดทำ  
แผนฟื้นฟูกิจการและแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนสหกรณ์  
ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าจัดการศพ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ  
และค่าการศึกษาบุตร โดยได้ให้ความช่วยเหลือก่อนที่ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งให้สหกรณ์เข้า  
สู่กระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการลูกหนี้

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้ข้อมูลถึงสภาพปัญหาที่  
เกิดขึ้นระหว่างการจัดทำแผน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำกับกับดูแลและตรวจสอบการทำหน้าที่  
ของคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างใกล้ชิดด้วยแล้ว

นางสุจิตรา พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับผิดชอบในส่วนของ  
การเงินการบัญชีของสหกรณ์ รวมทั้งการตรวจสอบและกำกับดูแลบัญชีสหกรณ์ ในส่วนของการแก้ไข  
ปัญหาที่เกิดขึ้นของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ร่วมแก้ไขปัญหาโดย  
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการของสหกรณ์ด้วย ทั้งนี้ กรมได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อ  
ร่วมกันแก้ไขปัญหาของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ด้วยเป็นการเฉพาะ

นายเกษิภพ พรหมรักษา เจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดี  
พิเศษ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด มีคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ๖ คดี  
คือ

๑) คดีพิเศษที่ ๑๔๖/๒๕๕๖ มีมูลค่าความเสียหาย ๓,๐๐๐ ล้านบาท มีผู้ต้อง  
๖ ราย

๒) คดีพิเศษที่ ๖๓/๒๕๕๗ เป็นคดีความผิดที่เกี่ยวกับฉ้อโกงประชาชน การปลอม  
เอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม โดยมีผู้ต้องหา รวม ๒,๒๐๕ ราย

๓) คดีพิเศษที่ ๖๔/๒๕๕๗ เป็นคดีความผิดเกี่ยวกับการยกยอกทรัพย์ มีจำนวนทุน  
ทรัพย์ทั้งสิ้น ๒๗,๖๔๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยคดีดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแล้ว

๔) คดีพิเศษที่ ๖๘/๒๕๕๗ คดีพิเศษที่ ๗๐/๒๕๕๘ คดีพิเศษที่ ๙๙/๒๕๕๘ เป็นคดี  
ความผิดฐานฐานฟอกเงินทั้งหมด

นายอภิชาติ จันทราธิบัติ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑ กองคดี สำนักงาน  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า คดีที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานที่มี  
นายว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์และพวกพ้องกันกระทำ  
ความผิด ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งระยะเวลายึดทรัพย์สามารถ  
กระทำได้ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว  
ยังอยู่ในความดูแลของสำนักงานตามคำสั่งของศาล ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการฟอกเงินได้เร่งดำเนินการยึดทรัพย์ที่มีหรือได้มาจากการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งหมดของผู้กระทำความผิด โดยจะขยายผลยึดทรัพย์ต่อไป

มติที่ประชุม : คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้สำนักงานป้องกันและ  
ปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสอบสวนคดีพิเศษจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ  
หน่วยงานดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป

นัดประชุมครั้งต่อไปในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม  
คณะกรรมการ หมายเลข ๑๐๖ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา

จัดทำแล้วเสร็จเมื่อ ๑๑/๑๒/๕๖

นายสิทธิพร ชุ่มมัน นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านกฎหมาย  
กลุ่มงานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

.....ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ ตรวจสอบ